
 
 
 
 
 
 
 

 
 

กมธ. การศึกษา วุฒิสภา                                                                  
เร่งเสริมสร้างทัศนคติและความตระหนักรูถึ้งความรักชาติและพิทักษ์เทิดทูนสถาบนัพระมหากษัตริย์ 

ผ่านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ทีเ่นน้การปฏิบัติจริง 
และการเตรียมความพร้อมรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปการศกึษาท้ังระบบ  

 
 
 
 
 

เมื่อวันพุธท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ได้มีการประชุม ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๖๒         
โดยมี ดร.ตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา เป็นประธานการประชุม มีการพิจารณาประเด็นสําคัญ ดังนี้ 

 ประเด็นความเห็นและข้อเสนอแนะการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
ด้วย กมธ.การศึกษา ได้รับหนังสือจาก นายสุวพันธ์ุ ตันยุวรรธนะ ประธาน กมธ.วิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูน

สถาบันพระมหากษัตริย์ วุฒิสภา เสนอประเด็นความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์                   
ซ่ึงรวบรวมมาจากความคิดเห็นของบุคคลท่ีมาให้ข้อมูลต่อ กมธ.วิสามัญ ทุกภาคส่วน ต่างเห็นพ้องว่า ปัจจุบันการให้ความรู้              
การสร้างความตระหนักรู้ และการปลูกฝังให้แก่เยาวชนไทยในเรื่องประวัติศาสตร์ ความเป็นมาและการดํารงอยู่ของชาติคู่กับสถาบัน

พระมหากษัตริย์ ตลอดจนพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์     
ท่ีทรงมีต่อพสกนิกรทุกเชื้อชาติเผ่าพันธ์ุมาอย่างต่อเนื่องหลายยุค       
หลายสมัยนั้นมีความอ่อนด้อยกว่าท่ีเคยมีมาแต่ในอดีตเป็นอย่างมาก   
เนื้อหาสาระในด้านประวัติศาสตร์ของชาติและพระมหากรุณาธิคุณ        
ของสถาบันพระมหากษัตริย์ต้ังแต่อดีต ไม่ปรากฏในหลักสูตรการศึกษา
ในปัจจุบัน ดังนั้น กมธ.วิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันฯ จึงนําเสนอ 

เร่ืองดังกล่าวต่อ กมธ. การศึกษาเพ่ือพิจารณาเสนอแนะและผลักดันให้มีการดําเนินการท่ีเป็นรูปธรรม ท้ังการดําเนินการ           
ในระยะเร่งด่วนและดําเนินการในมิติด้านการปฏิรูป  

ต่อกรณีดังกล่าวนั้น ท่ีประชุม กมธ. การศึกษา ได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่า เร่ืองดังกล่าวมีความสําคัญ          
และเป็นวิกฤติปัญหาท่ีต้องเร่งดําเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรม ซ่ึงแต่เดิมนั้นได้มีการจัดการเรียนการสอนในวิชาหน้าท่ีพลเมือง

และศีลธรรม และวิชาประวัติศาสตร์ ซ่ึงสามารถปลูกฝังให้เด็กและ
เยาวชนไทยมีความภาคภูมิใจในรากเหง้าของความเป็นไทย ยึดม่ันในชาติ 
ศาสนา และมหากษัตริย์ แต่ปัจจุบันวิชาดังกล่าวได้ถูกควบรวมไว้ใน ๘          
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ซ่ึงเป็นกลุ่มสาระท่ีบูรณาการท้ังวิชาสังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม อีกท้ังยังเป็นการจัดการเรียนการสอนในลักษณะ Passive 
Learning ท่ีเน้นแต่การท่องจํา จึงส่งผลให้เยาวชนไทยไม่สามารถซึมซับ

ความรู้สึกจงรักภักดีต่อชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์ได้เท่าท่ีควร ดังนั้น จึงควรปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียน              
การสอนเพื่อให้เด็กและเยาวชนไทยได้ปรับเปล่ียนพ้ืนฐานทัศนคติให้มีความรู้สึกภาคภูมิใจในความรักชาติและสถาบัน
พระมหากษัตริย์ โดยส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้สัมผัสและเรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติด้วยตนเองผ่านกระบวนการ               
Active Learning ท้ังการศึกษาเรียนรู้ท้ังในห้องเรียนผ่านหลักสูตรการเรียนการสอนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย 

  ฉบับท่ี ๒๔/๒๕๖๒ วันพุธท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒
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และสถาบันพระมหากษัตริย์ในทุกระบบการศึกษา และการเรียนรู้นอกห้องเรียนทั้งการจัดกิจกรรม
ทัศนศึกษายังพิพิธภัณฑ์ ศูนย์หรือแหล่งเรียนรู้ อุทยานประวัติศาสตร์ และสถานท่ีประวัติศาสตร์ 
ส่งเสริมให้เยาวชนได้มีโอกาสศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์และพระมหากรุณาธิคุณ     
ของสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยตนเอง โดยสอดแทรกในกิจกรรมต่าง ๆ ท้ังลูกเสือ เนตรนารี และกีฬา 
รวมท้ังร้ือฟ้ืนการให้ความสําคัญในการปฏิบัติตนของเด็กและเยาวชนเพื่อระลึกและแสดงความจงรักภักดี
ในวันสําคัญของชาติไทยและสถาบันพระมหากษัตริย์ นอกจากนี้ จําเป็นต้องส่งเสริมให้ทุกพ้ืนท่ีเร่งจัดกิจกรรมให้ความสําคัญ               
และเสริมสร้างทัศนคติท่ีดีในเรื่องดังกล่าว โดยเริ่มต้นจากครอบครัว กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษาทุกระดับ 
ครู อาจารย์ คนในชุมชน สังคมและประเทศ โดยเฉพาะการเร่งสร้างต้นแบบหรือตัวอย่างท่ีดีแก่เด็กและเยาวชน โดยที่ประชุม 
กมธ. การศึกษาเห็นควรให้มีการพิจารณาศึกษาเร่ืองดังกล่าวเพ่ือจัดทําข้อเสนอเร่งด่วนต่อกระทรวงศึกษาธิการ และเสนอเป็น
รายงานการพิจารณาศึกษาต่อท่ีประชุมวุฒิสภา คณะรัฐมนตรี และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 การพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานด้วยการยกระดับบุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน และสถานศึกษา  
นายเฉลา  พวงมาลัย โฆษกคณะกรรมาธิการ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ได้รายงานผลการดําเนินการของคณะอนุกรรมาธิการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยได้พิจารณาศึกษา            
ให้ท่ีประชุมคณะกรรมาธิการรับทราบเกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... แนวทาง              
การให้ความช่วยเหลือบุคลากรทางด้านการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) พิจารณาศึกษาข้อเสนอ               
เชิงนโยบายเกี่ยวกับโครงการอาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาวะและการเจริญเติบโตของนักเรียน                  
และพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคล  

 การพัฒนาและยกระดับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยด้วยกลไกการเรียนรู้ดิจิทัล 
    นายออน  กาจกระโทก เลขานุการคณะกรรมาธิการ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และการศึกษาเอกชน ได้รายงานผลการดําเนินการของคณะอนุกรรมาธิการส่งเสริม
การศึกษานอกระบบฯ ซ่ึงพิจารณาศึกษากรณีการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นเคร่ืองมือสําคัญในการจัดการศึกษาและพัฒนา 

ระบบฐานข้อมูล (Big Data) ให้เอ้ือต่อการใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการสถานศึกษาและการดําเนินงาน           
ของบุคลากรทางการศึกษา โดยเชิญ ผู้แทนสํานักงาน กศน. เข้าร่วมประชุมเพ่ือให้ข้อมูล สรุปว่า            
การนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนนั้นสามารถรองรับกับหลักการเรียนรู้       
ตลอดชีวิต ซ่ึงท่ีประชุม กมธ. ได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมากและเห็นควรให้มีการเดินทางไปศึกษา         
ดูงานยังหน่วยงานท่ีให้ความรู้ด้านการศึกษาในทุกระดับ เช่น สถานีวิทยุโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา (ETV)  
และมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ รวมท้ังเชิญผู้แทนจากภาคเอกชน        

ท่ีได้พัฒนาระบบการเรียนการสอนแบบ Ondemand ซ่ึงสร้างโอกาสในการเรียนรู้ด้านวิชาการและปลูกฝังในการดําเนินชีวิต 
ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ ท้ังนี้ เพ่ือรวบรวมผลการพิจารณาศึกษาและจัดทําเป็นรายงานการพิจารณาศึกษาต่อวุฒิสภา 

 การเตรียมการรองรับการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาท้ังระบบ 
     นางกอบกุล  อาภากร ณ อยุธยา รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง ในฐานะประธานคณะอนุ
กรรมาธิการพิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทําและดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ

ด้านการศึกษา รายงานผลการดําเนินการเกี่ยวกับการกําหนดแผนการดําเนินงานเพ่ือให้สอดคล้อง          
กับช่วงระยะเวลาในการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ตามมติครม.  
เมื่อวันท่ี ๓ ธ.ค. ๖๒ รวมท้ังติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดฯ ในประเด็นปฏิรูปท่ีสําคัญ (Big Rock) 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย แต่ท้ังนี้ ได้เกิดประเด็นปัญหาว่า เม่ือ กอปศ. ได้สิ้นสุดลงนับแต่วันท่ีเสนอ
ข้อเสนอแนะและร่างกฎหมายปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาต่อคณะรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญ             
มาตรา ๒๕๘ จ. ด้านการศึกษา ประกอบมาตรา ๒๖๑ แล้ว ส่วนใดจะมีหน้าท่ี  
ปรับระยะเวลาการดําเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา  
            ต่อกรณีดังกล่าว นายณรงค์  สหเมธาพัฒน์ กรรมาธิการ ในฐานะ           

รองประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา ติดตามฯ คนท่ีสอง ได้เสนอความเห็นสําคัญว่า 
กมธ. และคณะอนุกรรมาธิการจําเป็นต้องเร่งพิจารณาทบทวนกระบวนการขับเคลื่อนแผน          
การปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ท้ังการกําหนดกรอบระยะเวลาการขับเคลื่อนแผนฯ ท้ัง ๗ เร่ือง 
พิจารณาจัดลําดับความสําคัญการขับเคล่ือนแผนฯ และการดําเนินกลยุทธ์หรือพันธกิจสําคัญของแผนฯ ไว้ล่วงหน้าหรือคู่ขนาน
กับส่วนท่ีจะเข้ามารับผิดชอบในการปรับแผนฯ พร้อมกับเร่งเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะตามกรอบหน้าท่ีและอํานาจ                      
ไปยังคณะกรรมาธิการ ตสร. วุฒิสภา เพ่ือพิจารณาดําเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังนี้ เพ่ือให้การขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ               
ด้านการศึกษาได้บรรลุเป้าหมายตามท่ีบัญญัติในหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ของรัฐธรรมนูญต่อไป 


